

พระธรรมวิวรณ์ Revelation

อาร์มกบท

1 นี่คือการสำแดงของพระเยซูคริสต์

ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่พระองค์

เพื่อแสดงให้เห็นบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นใน
ไม่ช้า

พระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้
ของพระองค์ 2 ยอห์นยืนย่นทุกอย่างที่ท่านเห็น

คือพระวจนะของพระเจ้าและคำพยากรณ์แห่งพระเยซูคริสต์

3 ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้

และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้

เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

คำทักทายและบทสรรเสริญ

4 จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายอห์น

ถึง คริสตจักรทั้งเจ็ดในแคว้นเอเชีย

ขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลาย

จากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน

และดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมา

และจากวิญญาณทั้งเจ็ด¹ หน้าพระที่นั่งของพระองค์

5 และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ

เป็นบุตรหัวปีจากหมู่คนตาย

และเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลก

¹ 1:4 หรือ พระวิญญาณ

แต่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย
และได้ทรงให้เราเป็นอิสระพ้นจากบาปของเราโดยพระโลหิตของพ
ระองค์ 6 และได้ทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิต
เพื่อรับใช้พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์
ขอพระสิริและฤทธิ์อำนาจมีแต่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์
อ ๑ เ ม น

7 ดุเถิด พระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ
และทุกนัยน์ตาจะเห็นพระองค์
แม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์
และประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศก
เนื่องด้วยพระองค์ แล้วจะเป็นไปเช่นนั้น!
อ ๑ เ ม น

8 พระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ เ ร า เป็นอัลฟา²
และโอเมก้า³ผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
และดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมา เราเป็นองค์ผู้ทรงฤทธิ์

ผู้หนึ่งคล้ายบุตรมนุษย์

9 ข้าพเจ้า ยอห์นผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่าน
เราทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมในการทนทุกข์ในราชอาณาจักร
และในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในพระเยซู
ข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปีทมอสเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าแ
ละคำพยานแห่งพระเยซู 10 ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญูญาณ

² 1:8 เป็นอักษรตัวแรกในภาษากรีก

³ เป็นอักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก

และได้ยินพระสุรเสียงคล้ายเสียงแตรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้า
11 ตรัสว่า “ จงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือม้วน
และส่งไปยังคริสตจักรทั้งเจ็ด คือ คริสตจักรที่เอเฟซัส สเมอร์นา
เปอร์กามัม ธิยาทรา ซาร์ดีส ฟิลาเดลเฟีย และเลาดีเซีย”
12 ข้าพเจ้าเหลียวมาดูว่าใครตรัสกับข้าพเจ้า
และเมื่อหันมาข้าพเจ้าเห็นคันประทีปทองคำ 7 คัน
13 ท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้น มีผู้หนึ่ง “ คล้ายบุตรมนุษย์” ⁴
ทรงฉลองพระองค์ยาวกรอมพระบาท
และมีแถบทองคำคาดรอบพระอุระ
14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนสำลี ขาวดุจหิมะ
พระเนตรของพระองค์ดังเปลวไฟช่วงโชติ
15 พระบาทของพระองค์ราวกับทองคำสัมฤทธิ์สุกปลั่งในเบ้าหลอม
พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำเชี่ยวกราก
16 พระองค์ทรงถือดาว 7 ดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา
และมีดาบสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
พระพักตร์ของพระองค์ประหนึ่งดวงตะวันฉายแสงเจิดจ้า
17 เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์
ก็ล้มลงแทบพระบาทเสมือนกับตายแล้ว
จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้า ตรัสว่า
“ อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย
18 เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่ เราตายแล้ว และดูเถิด
เรายังมีชีวิตอยู่สืบๆ ไปเป็นนิรันดร์!
และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา
19 “ ฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าได้เห็นสิ่งที่เป็นอย่างขณะนี้
และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า 20 ความล้าลึกแห่งดาว 7
ดวงที่เจ้าเห็นอยู่ในมือขวาของเราและความล้าลึกแห่งคันประทีปที่

⁴ 1:13 ดาเนียล 7:13

งเจ็ดมีดังนี้ ดาว 7 ดวงคือทูตสวรรค์⁵แห่งคริสตจักรทั้งเจ็ด
และคันประทีป 7 คันก็คือ คริสตจักรทั้งเจ็ด

ถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส

2 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์⁶แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า

พ ร ะองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ด ไว้ในพระหัตถ์ขวา
และทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทั้งเจ็ดนั้นตรัสว่า
2เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า
ความเหนื่อยยากตรากตรำของเจ้าและความอดทนของเจ้า
เรารู้ว่าเจ้าไม่อาจทนต่อคนชั่ว
เจ้าได้ทดสอบบรรดาผู้อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็น
เจ้าจับได้ว่าเขาโกหก
3เรารู้ว่าเจ้าได้อดทนมากบั่นและได้ทนความยากเข็ญเพื่อนามของ
เรา และเจ้าไม่ได้ระย่อท้อแท้
4 แต่เรามีข้อติติงเจ้าคือ เจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า
5จงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นลงมามากเพียงใด
จงกลับใจเสียใหม่และกระทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรก
มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่
6แต่เจ้ายังมีข้อติอยู่บ้าง
ตรงที่เจ้าชิงชังข้อปฏิบัติของพวกนิโคเลาส์นियมซึ่งเราก็ตึงชังด้วย
7 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย
ผู้ใดมีชัยชนะ

⁵ 1:20 หรือ ผู้ส่งข่าว

⁶ 2:1 หรือ ผู้ส่งข่าว เช่นเดียวกับข้อ 8, 12 และ 18

เราจะให้เขามีสิทธิ์รับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวิตในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า

ถึงคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

8 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่า

พระองค์ผู้เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย
ผู้ได้สิ้นพระชนม์และกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งว่า
9 เรารู้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้า กระนั้นเจ้าก็ยังมี!
เรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างว่าตนเป็นยิวและไม่ได้เป็น
แต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน
10 อย่างกลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะเผชิญ เราบอกเจ้าว่า
มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้า
และเจ้าจะทนทุกข์ทรมานถึง 10 วัน จงสัตย์ชื่อแม่ต้องตาย
และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า
11 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย
ผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่สองเลย

ถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กัมม

12 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กัมมว่า

พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสว่า
13 เรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหน ที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์
กระนั้นเจ้าก็ยังคงรักดีต่อนามของเรา
เจ้ามิได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเรา
แม้ในช่วงที่อันที่พาสผู้เป็นพยานให้เราอย่างสัตย์ชื่อถูกฆ่าตายใน
เมืองของเจ้า คือที่ซึ่งซาตานอยู่

14 กระนั้น เรามีบางข้อที่จะติติงเจ้า

คือพวกเจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาลาอัม
ซึ่งเลี่ยมสอนบาลาคให้มาล่ออิสราเอลให้ทำบาป
ด้วยการกินอาหารที่ได้เช่น ไหว้แกะรูปเคารพ
และการทำผิดศีลธรรมทางเพศ

15 และมีบางคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคเลาส์นียม

16 เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่! มิฉะนั้นอีกไม่นานเราจะมาหาเจ้า
และสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเรา

17 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย
ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่
และให้กินข้าวอันมีนามใหม่จารึกไว้ซึ่งผู้ที่รับเท่านั้นจึงจะรู้

ถึงคริสตจักรที่เมืองธียาทิรา

18 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองธียาทิราว่า

พระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีพระเนตรดั่งเปลวไฟช่วงโชติ
และพระบาทดั่งทองสัมฤทธิ์สุกปลั่งตรัสว่า

19 เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า ความรักและความเชื่อของเจ้า
การรับใช้และความอดทนบากบั่นของเจ้า
และเรารู้ว่าปัจจุบันเจ้ากำลังทำสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นกว่าตอนแรก

20 กระนั้น เรามีข้อที่จะติติงเจ้า

คือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่เรียกตนเองว่าผู้เผยพระวจนะ
คำสอนของนางทำให้ผู้รับใช้ของเราลงไปประพฤติผิดทางเพศ
และกินของที่เช่น ไหว้แกะรูปเคารพ

21 เราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจจากความประพฤติชั่วของนาง
แต่นางก็ไม่ยอม

22 ดังนั้นเราจะโยนนางลงบนเตียงแห่งความทุกข์ทรมาน
และให้บรรดาผู้ล่วงประเวณีกับหญิงนั้นทนทุกข์แสนสาหัส

เว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากวิถีของนาง 23เราจะประหารลูกๆ
ของหญิงนั้น แล้วคริสตจักรทั้งปวงจะได้รู้ว่า
เราคือผู้พิเคราะห์ความคิดจิตใจ
และเราจะตอบแทนเจ้าแต่ละคนตามการกระทำของเจ้า
24บัดนี้เรากล่าวกับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในธียาทรากับพวกเจ้าที่ไม่ยั
ดถือคำสอนของนาง
และไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกกันว่าความลึกลับของซาตานนั้น
(เราจะไม่มอบภาระอื่นแก่เจ้า)
25เพียงแต่จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่จนกว่าเราจะมา
26 ผู้ใดมีชัยชนะและทำสิ่งที่เราประสงค์จนถึงที่สุด
เราจะให้ผู้นั้นมีสิทธิอำนาจเหนือประชาชาติต่างๆ

27 ‘ เขาจะปกครองคนเหล่านั้นด้วยคทาเหล็ก
จะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดิน’ ⁷

เช่นเดียวกับที่เราได้รับสิทธิอำนาจจากพระบิดาของเรา

28 เรา จะ มอบดาวแห่งรุ่งอรุณให้แก่เขาด้วย
29 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย

ถึงคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

3 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์⁸แห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิสว่า

⁷ 2:27 ส ด ด .2:9

⁸ 3:1 หรือ ผู้ส่งข่าว เช่นเดียวกับข้อ 7 แ ล ะ 14

พระองค์ผู้ทรงครองวิญญานทั้งเจ็ด⁹แห่งพระเจ้าและดาวทั้งเจ็ดนั้นตรัสว่า เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า

เจ้าได้รับการยกย่องว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายแล้ว 2 จงตื่นขึ้น!

เสริมกำลังส่วนที่เหลืออยู่และจวนจะตายนั้น

เพราะเราพบว่าการกระทำของเจ้าไม่สมบูรณ์พร้อมในสายพระเนตรพระเจ้าของเรา

3 เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสิ่งที่เจ้าได้รับไว้และได้ฟังมา

จงกระทำตามสิ่งนั้นและกลับใจเสียใหม่ แต่ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น

เราจะมาอย่างขโมย และเจ้าไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเวลาใด

4 แต่ก็มีพวกเจ้า 2-3

คนในซาร์ดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนแปดเปื้อน

พวกเขาจะสวมชุดสีขาวเดินไปกับเรา

เพราะพวกเขาสมควรแล้วที่จะได้ทำเช่นนั้น

5 ผู้ใดมีชัยชนะจะได้สวมชุดสีขาวเช่นเดียวกับพวกเขา

เราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นจากหนังสือแห่งชีวิตเลย

แต่จะรับรองชื่อผู้นั้นต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดาของเรา

และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

6 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญานตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย

ถึงคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

7

“ จ ง เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า

พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และสัตย์จริง

ผู้ทรงถือกุญแจแห่งดาวิด สิ่งที่พระองค์ทรงเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้

⁹ หรือ พระวิญญาน

และสิ่งที่พระองค์ทรงปิดแล้วไม่มีใครเปิดได้ตรัสว่า

8 เราารู้ถึงการกระทำของเจ้า ดูเถิด

เราได้เปิดประตูไว้ต่อหน้าเจ้าซึ่งไม่มีใครปิดได้

เราเห็นว่าเจ้ามีกำลังน้อย ภาระนั้น

เจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและมิได้ปฏิเสธนามของเรา

9 เราจะทำให้บรรดาผู้เป็นธรรมศาลาของชาตาน

ผู้อ้างตัวเป็นยิวต่างๆ ที่ไม่ได้เป็น แต่เป็นคนโกหก

เราจะทำให้พวกเขาฆ่าล้างเหย้าของเจ้า

และรับรู้ว่าเรารักพวกเจ้า

10 เพราะพวกเจ้าได้อดทนอย่างยิ่งตามที่เราได้สั่งไว้

เราก็จะปกป้องเจ้าให้พ้นจากวาระแห่งการทดลองที่กำลังมาเหนือโ

ลกทั้งโลก เพื่อทดสอบบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก

11 เราจะมาในไม่ช้า จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่

เพื่อว่าจะไม่มีใครชิงมงกุฎของเจ้าไปได้ 12 ผู้ใดมีชัยชนะ

เราจะตั้งผู้นั้นให้เป็นเสาหนึ่งในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา

ผู้นั้นจะไม่จากพระวิหารไปอีกเลย

บนตัวผู้นั้นเราจะจารึกพระนามแห่งพระเจ้าของเรา

และชื่อนครแห่งพระเจ้าของเรา คือเยรูซาเล็มใหม่

ซึ่งพระเจ้าของเรากำลังส่งลงมาจากสวรรค์

และเราจะจารึกชื่อใหม่ของเราไว้บนตัวผู้นั้นด้วย

13 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย

ถึงคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

14 “ จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียว่า

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมน¹⁰
เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้
เป็นผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ตรัสว่า
15 เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า เจ้าไม่ร้อนไม่เย็น
เราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง!
16 เพราะเจ้าอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น
ดังนั้นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปาก 17 เจ้ากล่าวว่า ‘ ข้าร่ำรวย
ได้ทรัพย์สมบัติมากมาย และไม่ต้องการสิ่งใดเลย ’
แต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวช น่าสงสาร ยากไร้
ตาบอดและเปลือยกายอยู่
18 เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเร
าเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่ง
ซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอาย
และซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้แลเห็น
19 เราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารัก
ฉะนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ 20 เราอยู่นี้!
เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้น
และเขาจะรับประทานร่วมกับเรา
21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้เขามีสิทธินั่งกับเราบนบัลลังก์ของเรา
เหมือนที่เรานั่งมีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนบัลลังก์ของ
พระองค์
22 ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย”

¹⁰ 3:14 เป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้า

ในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงคำประกันพระสัญญาและแผนก
ารทั้งสิ้นของพระเจ้า

พระที่นั่งในสวรรค์

4 หลังจากนั้น

ข้าพเจ้ามองไปเห็นประตูหนึ่งเปิดไว้ในสวรรค์ต่อหน้าข้าพเจ้า
และพระสุรเสียงคล้ายเสียงแตรซึ่งข้าพเจ้าได้ยินเมื่อตอนต้นนั้นตรัส
แก่ข้าพเจ้าว่า “ ขึ้นมาที่นี่เถิด

เราจะสำแดงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แก่เจ้า” 2 ทันใดนั้น

ข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญาน

และตรงหน้าข้าพเจ้ามีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์

มีผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้น

3 ผู้ประทับอยู่นั้นทรงโอ้อำตรการตาดั่งเพชรนิลจินดา

สายรุ้งดุมรถล้อมรอบพระที่นั่ง 4 รายรอบพระที่นั่งนั้นมีอีก 24

ที่นั่งซึ่งมีผู้อาวุโส 24 ท่านนั่งอยู่

ทุกท่านนุ่งห่มขาวสวมมงกุฎทองคำ 5 มีฟ้าแลบแวบวาบ

เสียงฟ้าคำรนครืนๆ จากพระที่นั่งนั้น ตรงหน้าพระที่นั่งมีคบบเพลิง 7

อันลุกช่วงโชติอยู่ คือวิญญานทั้งเจ็ด¹¹ของพระเจ้า

6 และหน้าพระที่นั่งมีสิ่งซึ่งคล้ายทะเลแก้วใสเหมือนแก้วผลึก

บริเวณตรงกลางรอบพระที่นั่งมีสิ่งมีชีวิต 4 ตน

ซึ่งมีดวงตาเต็มไปหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

7 ตนแรกคล้ายสิงโต ตนที่สองคล้ายวัว ตนที่สามมีใบหน้าคล้ายคน

ตนที่สี่คล้ายนกอินทรีที่กำลังบิน 8 สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้แต่ละตนมีปีก 6

ปีกและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีก

ทั้งวันทั้งคืนร้องขานไม่หยุดว่า

“ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

¹¹ 4:5 หรือ พระวิญญาน

ผู้ทรงตำรงอยู่ในอดีต และตำรงอยู่ในปัจจุบัน และจะเสด็จมา”

9 ทุกครั้งที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ถวายพระสิริ พระเกียรติ
และคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงตำรงอยู่
ตลอดกาล 10 ผู้อาวุโสทั้ง 24
ท่านก็หมอบกราบพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น
นมัสการพระองค์ผู้ทรงตำรงอยู่ตลอดกาล
พว ก เ ข า ว ว า ง ม ง กุฏ ของตนลงหน้าพระที่นั่งนั้นทูลว่า
11” ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเรา
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับพระสิริ
และพระเกียรติและเดชานุภาพ
ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
และโดยพระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้น
และเป็นอยู่”

หนังสือม้วนแ ล ะ พ ร ะ เ ม ษ โ ป ด ก

5

แล้วข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้
ประทับบนพระที่นั่ง หนังสือนี้เขียนไว้ทั้ง 2
ด้านและปิดผนึกด้วยตราประทับ 7 ด ว ง
2 และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทรงฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอัน
ดังว่า “ ผู้ใดสมควรที่จะแกะตราและเปิดหนังสือม้วนนี้?”
3 แต่ไม่มีใครในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินโลก
สามารถเปิดหนังสือม้วนออกหรือแม้แต่มองดูข้างในได้
4 ข้าพเจ้าเฝ้าแต่ร่ำไห้เพราะไม่มีใครสมควรที่จะเปิดหนังสือม้วนออก
หรือดูข้างในได้
5 แล้วหนึ่งในเหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ อย่าร้องไห้!

ดูเถิด สิ่งนี้แห่งตระกูลยูดาห์ ทายาท¹²ของดาวิดทรงชนะแล้ว
พระองค์ทรงสามารถเปิดหนังสือม้วนและตราทั้งเจ็ดได้”

6 จากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเมษโปดก

ดูประหนึ่งว่าได้ถูกฆ่าเสียแล้ว

พระองค์ประทับยืนอยู่ตรงกลางพระที่นั่ง ร่ายล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งสี่

และเหล่าผู้อาวุโส พระองค์ทรงมีเขา 7 เขา และมีตา 7 ดวง

ซึ่งเป็นวิญญานทั้งเจ็ด¹³ของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วโลก

7พระเมษโปดกเสด็จเข้ามารับหนังสือม้วนจากพระหัตถ์ขวาของพร

องค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง 8เมื่อทรงรับแล้ว

สิ่งมีชีวิตทั้งสี่กับเหล่าผู้อาวุโสทั้ง 24

คนก็หมอบกราบพระเมษโปดก

ต่างถือพิณกับขันทองคำอันเต็มด้วยเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานข

องวิสุทธิชนทั้งหลาย 9และขับร้องเพลงบทใหม่ว่า

“ พระองค์ทรงสมควรที่จะรับหนังสือม้วน

และเปิดผนึกตราของหนังสือนั้นออก

เพราะพระองค์ทรงถูกประหารแล้ว

และด้วยพระโลหิตของพระองค์

ได้ทรงซื้อมนุษย์ทั้งหลายถวายแด่พระเจ้า

จากทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกหมู่ชนและทุกชาติ

10ทรงโปรดให้เขาทั้งหลายเป็นอาณาจักรและปุโรหิตรับใช้

พระเจ้าของเรา

และ พวก เขา จะ ครอบ ครอบ โลก ”

¹² 5:5 ภาษากรีกว่า ราก

¹³ 5:6 หรือ พระวิญญาน

11 แล้วข้าพเจ้ามองดู

และได้ยินเสียงทูตสวรรค์นับแสนนับล้านมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งราย

ล้อมพระที่นั่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นและเหล่าผู้อาวุโส

12ทูตสวรรค์เหล่านั้นขับร้องด้วยเสียงอันดังว่า

“ พระเมษโปดกผู้ถูกประหาร

ทรงสมควรได้รับเดชานูภาพ และราชสมบัติ และปัญญา

และพลัง และเกียรติ และพระสิริ และคำสรรเสริญ!”

13 จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก

ใต้แผ่นดินโลก และในมหาสมุทร

ตลอดจนสรรพสิ่งในนั้นขับร้องว่า

“ ขอถวายคำสรรเสริญ และเกียรติ

และพระสิริและเดชานูภาพ

แต่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง

และแต่พระเมษโปดกสឹบๆ ไปเป็นนิตย์!”

14สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นร้องว่า “ อ ำ เ ม น ¹⁴”

และเหล่าผู้อาวุโสหมอบกราบนมัสการ

ต ร ำ ทังเจ็ด

6

ข้าพเจ้ามองดูขณะพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่หนึ่งของ

¹⁴ 5:14 แปลว่า เป็นดั่งนั้น หรือ ขอให้เป็นอย่างนั้น

ตราทั้งเจ็ดออก

แล้วข้าพเจ้าได้ยินหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งสี่กล่าวขึ้นด้วยเสียงเหมือนฟ้าร้องว่า “ มาเกิด!”

2 ข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าขาวตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า!

ผู้ขี่ม้านี้ถือธนู

เขาได้รับมงกุฏแล้วควมม้าไปอย่างผู้พิชิตที่ตั้งใจออกไปพิชิตศึก

3 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่สอง

ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตคนที่สองกล่าวขึ้นว่า “ มาเกิด!”

4 แล้วม้าอีกตัวหนึ่งก็ออกมาเป็นสีแดงเพลิง

ผู้ขี่ม้านี้ได้รับอำนาจที่จะนำสันติภาพไปจากโลกและทำให้มนุษย์เข่นฆ่ากัน ผู้นี้ได้รับดาบเล่มใหญ่

5 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่สาม

ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตคนที่สามกล่าวขึ้นว่า “ มาเกิด!”

ข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าดำตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า!

ผู้ขี่ม้านี้ถือตราชูอยู่ในมือ

6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงซึ่งดูเหมือนดังขึ้นจากท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ ว่า “ ข้าวสาลีลิตร¹⁵ ะ 1 เดนาริอัน¹⁶ ข้าวบาร์เลย์ 3 ลิตร 1 เดนาริอัน แต่อย่าทำให้น้ำมันและเหล้าองุ่นเสียหาย”

7 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่สี่

ข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตคนที่สี่กล่าวว่า “ มาเกิด!”

8 ข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าสีหม่นๆ ตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า!

ผู้ขี่ม้านี้ชื่อว่า ความตาย และแดนมรณาตามหลังผู้นี้มาติดๆ ทั้งสองได้รับอำนาจที่จะเข่นฆ่า หนึ่งในสี่ ของโลก ด้วยดาบ ความมอดอยากและโรคระบาด และด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน

¹⁵ 6:6 ภาษากรีกว่า 1 คอยนิคซ์

¹⁶ 1 เหริยญเดนาริอัน มีค่าเท่ากับค่าจ้าง 1 วัน

9 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้า
ข้าพเจ้าเห็นภายใต้แท่นบูชา มีดวงวิญญาณของบรรดาผู้ถูกฆ่าเพ
ระพระวณะของพระเจ้าและคำพยานที่เขายึดถือ
10 พวกเขาร้องเสียงดังว่า
“ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
ผู้ทรงบริสุทธิ์และทรงสัตย์จริง
อีกนานเท่าใดกว่าพระองค์จะทรงพิพากษาชาวโลก
และแก้แค้นให้พวกเราผู้หลังเลือดพลีชีวิต?”
11 จากนั้นแต่ละคนได้รับชุดสีขาว
และพระองค์ตรัสบอกให้พวกเขาออกไปอีกหน่อย
จนกว่าเพื่อนผู้รับใช้และพี่น้องซึ่งถูกฆ่าแบบเดียวกับพวกเขาจะคร
บ จ ำ น ว น
12 ข้าพเจ้าเฝ้าดูขณะที่พระองค์ทรงแกะตราดวงที่หก
เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ดวงอาทิตย์กลับมืดดำเหมือนผ้ากระสอบขนแพะ
ดวงจันทร์เต็มดวงกลายเป็นสีเลือด
13 และดวงดาวในท้องฟ้าร่วงลงสู่พื้นโลกดังมะเดื่ออ่อนร่วงลงจากต้
น เมื่อถูกพายุพัด 14 ท้องฟ้าม้วนตัวขึ้นไปตั้งหนังสือม้วน
ภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิม
15 จากนั้นบรรดาภคินีในโลกรู้จักกัน เจ้านาย ขุนพล เศรษฐี
ผู้ยิ่งใหญ่และทุกผู้ทุกคน ไม่ว่าทาสหรือไท ต่างมุดซ่อนในถ้ำ
ในหลืบหินตามภูเขา 16 พวกเขาร้องบอกภูเขาและหลืบหินว่า
“ จงถล่มลงมากลบเราและซ่อนเราให้พ้นจากพระพิภพของพระอ
องค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น
และพ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดก!
17 เพราะวันยิ่งใหญ่แห่งพระพิโรธของทั้งสองพระองค์มาถึงแล้ว
และใครเล่าจะทนได้?”

144,000 คนรับการประทัตตรา

7 หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ 4 องค์ยืนอยู่ที่สี่มุมโลก ห้ามลมทั้ง 4 ทิศมิให้พัดบนบก บนทะเล หรือบนต้นไม้ใดๆ 2แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์ขึ้นมาจากทางตะวันออก ถือดวงตราแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทูตนั้นร้องบอกด้วยเสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทั้งสิ้น ซึ่งได้รับอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลว่า 3” อย่าทำอันตรายแก่แผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทัตตราบนหน้าผากบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเสียก่อน” 4แล้วข้าพเจ้าได้ยินว่า จำนวนผู้รับการประทัตตราคือ 144,000 คน จากทุกตระกูลแห่งอิสราเอล

5	จากตระกูลยูดาห์	12,000 ค น
	ได้รับการประทัตตรา	
	จากตระกูลรูเบน	12,000 ค น
	จากตระกูลกาต	12,000 ค น
6	จากตระกูลอาเชอร์	12,000 ค น
	จากตระกูลนัฟทาลี	12,000 ค น
	จากตระกูลมนัสเสห์	12,000 ค น
7	จากตระกูลสิเมโอน	12,000 ค น
	จากตระกูลเลวี	12,000 ค น
	จากตระกูลอิสสาการ์	12,000 ค น
8	จากตระกูลเศบูลุน	12,000 ค น
	จากตระกูลโยเซฟ	12,000 ค น
	จากตระกูลเบนยามิน	12,000 ค น

ผู้คนมากมายสวมชุดสีขาว

หลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกหมู่ชนและทุกภาษา สวมชุดสีขาว ถือทางปาล์มยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อเบื้องพระพักตร์พระเมษโปดก 10 และพวกเขาร้องเสียงดังว่า

“ ความรอดมาจากพระเจ้าของเรา
ผู้ประทับบนพระที่นั่ง
และมาจากพระเมษโปดก ”

11 ทูตสวรรค์ทั้งปวงซึ่งยืนอยู่รอบพระที่นั่งรอบเหล่าผู้อาวุโสและสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นนั้นหมอบกราบชนหน้าลงแทบพระที่นั่ง นมัสการพระเจ้า 12 ร้องว่า

“ อ า เ ม น !
ขอให้คำสรรเสริญและพระสิริ
และปัญญา และคำขอบพระคุณ และเกียรติ
และเดชานุภาพและกำลัง
มีแด่พระเจ้าของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์
อ า เ ม น ! ”

13 จากนั้นผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า

“ คนเหล่านี้ที่สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหน?”

14 ข้าพเจ้าตอบว่า “ ท่านเจ้าข้า ท่านย่อมทราบอยู่แล้ว”

และท่านพูดว่า

“ คนเหล่านี้คือผู้มาจากความทุกข์ลำเค็ญครั้งใหญ่

พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพระเมษโปดก

จ น ข า ว ส ะอาดแล้ว 15 เหตุฉะนั้น

“ พวกเขาอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า

และรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์

และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขา

16 พวกเขาจะไม่หิวโหยอีกเลย

พวกเขาจะไม่กระหายอีกแล้ว

ทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแผดเผา

จะไม่ทำร้ายพวกเขาอีกเลย

17 ด้วยว่าพระเมษโปดก

ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขา

พระองค์จะทรงนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิต

และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา”

ตราดวงที่เจ็ดและกระถางไฟ

8 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่เจ็ด

ก็เกิดความเจียบงันไปในสวรรค์ราวครึ่งชั่วโมง

2 และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ 7

องค์ผู้ยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า

ทูตสวรรค์เหล่านั้นได้รับพระราชทานแตร 7 อัน

3

ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้ถือกระถางไฟทองคำเข้ามาและยืนที่
แท่นบูชา

ทูตนั้นได้รับเครื่องหอมมากมายสำหรับเผาถวายบนแท่นบูชาทอง

คำหน้าพระที่นั่งร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวง

4 ควันเครื่องหอมจากมือทูตนั้นลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของเหล่าวิสุทธิชนสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า

5 แล้วทูตนั้นนำกระถางไฟไปบรรจุไฟจากแท่นบูชา

และโยนลงบนแผ่นดินโลก ทำให้เกิดเสียงฟ้ากึกก้อง เสียงครืนๆ

ฟ้าแลบแวววาบและแผ่นดินไหว

แต่รทั้งเจ็ด

6 จากนั้นทูตสวรรค์ 7 องค์ผู้ถือแต่ร 7 อัน

ก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า

7 ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแต่ร

ลูกเห็บและไฟปนเลือดก็ถูกโยนลงมาบนแผ่นดินหนึ่งในสามของโลก

ถูกเผาไป ต้นไม้มอดไหม้ไปหนึ่งในสาม

และหญ้าเขียวก็ถูกไฟไหม้หมดสิ้น

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแต่ร

และมีสิ่งหนึ่งจดดั่งภูเขาใหญ่ที่ติดไฟลุกโชนถูกโยนลงทะเล

หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็นเลือด

9 หนึ่งในสามของสิ่งมีชีวิตในทะเลตายสิ้น

หนึ่งในสามของเรือทั้งหลายถูกทำลายไป

10 ทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแต่ร

และดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ติดไฟลุกช่วงโชติดังคบเพลิงก็ตกจากท้อง

ฟ้าลงบน หนึ่งในสามของแม่น้ำทั้งหลายและลงบนบ่อน้ำพุต่างๆ

11 ดาวดวงนั้นชื่อว่า บอระเพ็ด¹⁷ ทำให้หนึ่งในสามของน้ำมีรสขม

และผู้คนมากมายล้มตายไปเนื่องจากน้ำกลายเป็นน้ำขม

12 ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแต่ร หนึ่งในสามของดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ถูกทำลายลงจนมืดไปหนึ่งในสาม

ทำให้เวลาหนึ่งในสามของกลางวันและกลางคืนไม่มีแสงสว่าง

¹⁷ 8:11 หรือ ขม

13 ขณะที่ข้าพเจ้าเฝ้าดู

ก็ได้ยินเสียงนกอินทรีบินไปกลางอากาศ ร้องเสียงดังว่า “ วิบัติ!
วิบัติ! วิบัติแก่ชาวโลก เพราะเสียงแตรที่ทูตสวรรค์อีก 3
องค์กำลังจะเป่า!”

9 ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตร

และข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาบนโลกดาวนั้นได้รับก
ญแจไขนรกขุมลึก 2 ซึ่งเมื่อเปิดออก

ควันก็พุ่งออกมาตั้งควันจากเตาหลอมมหิมา

บดบังดวงอาทิตย์และท้องฟ้าให้มีมืดไป

3 มีฝูงตั๊กแตนออกจากควันนั้นบินลงมายังโลก

พระเจ้าประทานพิษร้ายให้แก่พวกมันเช่นเดียวกับพิษแมงป่องในโ

ล ก 4 พวกมันถูกสั่งห้ามมิให้ทำลายหญ้า ต้นไม้ พืชพันธุ์ในโลก

แต่ให้ทำร้ายเฉพาะผู้คนที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าบนหน้าผาก

5 พระองค์ไม่ได้ให้อำนาจที่จะฆ่าคนเหล่านั้น

เพียงแต่ให้ทรมานตลอด 5 เดือน

เป็นความเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกแมงป่องต่อย

6 ตลอดช่วงนั้นพวกเขาจะร้องหาความตายแต่จะไม่พบ

อยากตายแต่ความตายจะเร้นหนี

7 ตั๊กแตนนั้นคล้ายม้าศึกจะออกรบ

ที่หัวมีสิ่งหนึ่งเหมือนมงกุฎทองคำหน้าก็คล้ายใบหนามมนุษย์

8 ผมดั่งผมผู้หญิง ฟันราวกับฟันสิงโต

9 แผงกำบังอกคล้ายเกราะเหล็ก

เสียงปีกขยับเหมือนเสียงกึกก้องของฝูงม้าศึกและรถรบทะยานสู่สง

ค ร า ม 10 พวกมันมีหางและเหล็กไนเหมือนแมงป่อง

หางของมันมีพิษสงทรมานมนุษย์เป็นเวลา 5 เดือน

11 เจ้าเหนือหัวของพวกมันคือทูตแห่งนรกขุมลึก

ซึ่งมีชื่อในภาษาฮีบรูว่าอาบัตโดน

และมีชื่อในภาษากรีกว่าอปอลลิออน¹⁸

12 วับริตที่หนึ่งผ่านไปแล้ว ยังมีอีก 2 วับริตที่จะมาถึง

13 ทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตร

และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากเชิงนอนของแท่นบูชาทองคำ

ซึ่งตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า

14 เสียงนั้นสั่งทูตองค์ที่หกซึ่งถือแตรอยู่ว่า

“จงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่ชื่อยูเฟรติส”

15 และทูตสวรรค์ทั้งสี่ซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับชั่วโ

มง วัน เดือน และปีนี้ ก็ถูกปล่อยให้ไปฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสาม

16 ข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนพลทหารม้ามี 200 ล้าน

17 ม้าและผู้ขี่ที่ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตนั้นมีลักษณะดังนี้

ผู้ขี่นั้นสวมเกราะกำบังอกสีแดงเพลิง สีน้ำเงินเข้ม และสีเหลือง

กำมะถัน หัวของม้าคล้ายหัวสิงโต มีไฟ ควัน

และกำมะถันพุ่งออกมาจากปากของมัน

18 หนึ่งในสามของมนุษย์ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติ 3 อย่างคือ ไฟ ควัน

และกำมะถันที่พุ่งออกมาจากปากม้า

19 พิษสงของม้าอยู่ที่ปากและหาง

เพราะหางของมันเหมือนงูและมีหัวหลายหัวซึ่งมันใช้ทำร้ายคน

20 มนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัตินี้

ยังไม่ยอมสำนึกกลับใจจากการกระทำของตน

ไม่เลิกกราบไหว้ภูตผีและรูปเคารพที่ทำด้วยทองคำ เงิน

ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้ รูปเคารพซึ่งไม่สามารถเห็น ได้ยิน หรือเดิน

21 ทั้งพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับใจจากการฆ่าฟันกัน

จากการใช้เวทมนตร์ไสยศาสตร์ การผิดศีลธรรมทางเพศ

และการลักขโมยที่ทำอยู่

¹⁸ 9:11 อาบัตโดน และอปอลลิออน แปลว่า ผู้ทำลาย

ทวดสวรรค์กับม้วนหนังสือเล็ก

10

จากนั้นข้าพเจ้าเห็นทวดสวรรค์ทรงฤทธิ์อีกองค์หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ มีเมฆคลุมกาย มีรุ่งเหนือศีรษะ ใบบนนำดวงอาทิตย์และ ๖ ขา ดุจเสาที่มีไฟลุกโชติช่วง 2มือถือม้วนหนังสือเล็กๆ ซึ่งคลี่ออก ทำขวายยืนอยู่บนทะเล ทำซ้ายเหยียบบนแผ่นดิน 3ทุดนั้นตะโกนเสียงดังดุจสิงห์คำราม เมื่อท่านตะโกนเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็กล่าวตอบ 4เมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังขึ้น ข้าพเจ้าขยับจะเขียน ก็ได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า “ จงเก็บสิ่งที่ฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้กล่าวไว้ให้เป็นความลับอย่าเขียนลงไป ”

5

แล้วทวดสวรรค์ซึ่งยืนอยู่เหนือน้ำและเหนือแผ่นดินนั้นก็ชูมือขวาขึ้นฟ้า 6และปฏิญาณโดยอ้างพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาล ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งในนั้น ผู้ทรงสร้างโลกกับสรรพสิ่งในนั้น ตลอดจนทะเลและสรรพสิ่งในนั้นว่า “ จะไม่มีการล่าช้าอีกต่อไปแล้ว!

7แต่ในวันที่ทวดสวรรค์องค์ที่เจ็ดจะเป่าแตรนั้น แผนการอันล้ำลึกของพระเจ้าก็จะสำเร็จ ดังที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้แก่เหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์”

8 แล้วพระสุรเสียงจากสวรรค์นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกครั้งว่า

“ จงไปรับม้วนหนังสือที่คลี่ออกในมือทวดสวรรค์ ผู้ยืนอยู่เหนือน้ำและเหนือแผ่นดินนั้นเถิด”

9 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปขอม้วนหนังสือเล็กๆ จากทูตนั้น
ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ จงรีบไปกินเถิด
มันจะทำให้ท้องของเจ้าเปรี้ยว
แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้าจะหวานปานน้ำผึ้ง”

10 ข้าพเจ้ารับม้วนหนังสือเล็กๆ จากมือทูตสวรรค์มากิน
เมื่ออยู่ในปากข้าพเจ้า มีรสหวานดั่งน้ำผึ้ง แต่เมื่อกินลงไป
ท้องของข้าพเจ้ากลับเปรี้ยว 11 แล้วมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า
“ เจ้าจะต้องเผยแพร่พระวจนะอีกเกี่ยวกับผู้คนหลายเผ่าพันธุ์
ชนชาติต่างๆ ภาษาทั้งหลาย และกษัตริย์จำนวนมาก”

พยานทั้งสอง

11 ข้าพเจ้าได้รับไม้ธ้ออันหนึ่งรูปร่างเหมือนกับไม้วัด
และได้รับคำสั่งว่า “ จงไปวัดพระวิหารของพระเจ้ากับแท่นบูชา
และนับจำนวนผู้นมัสการที่นั่น 2 แต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอก
เนื่องจากที่นั่นยกให้คนต่างชาติแล้ว
เ ข า ทั้งหมดจะเหยียบย่ำนครศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา 42 เดือน
3 เราจะมอบฤทธิ์อำนาจให้แก่พยานทั้งสองของเรา
พวกเขาจะนุ่งห่มผ้ากระสอบและเผยแพร่พระวจนะเป็นเวลา 1,260 วัน
4 พยานทั้งสอง คือต้นมะกอก 2 ต้น และคันประทีป 2 คัน
ซึ่งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของโลก
5 ไฟจะพุ่งออกจากปากพยานทั้งสอง เผาผลาญผู้คิดจะทำร้าย
ผู้ใดคิดจะทำอันตรายพยานทั้งสองจะต้องตายเช่นนี้
6 ทั้งสองมีฤทธิ์อำนาจที่จะปิดท้องฟ้า
มิให้ฝนตกขณะกำลังเผยแพร่พระวจนะ
และมีฤทธิ์ทำให้น้ำกลายเป็นเลือด
ตลอดจนบันดาลภัยพิบัติทุกชนิดมากระหน่ำโลกก็ครั้งก็ได้ตามที่ปร
ะสงค์

7 และเมื่อทั้งสองเป็นพยานเสร็จแล้ว

สัตว์ร้ายจากนรกขุมลึกจะขึ้นมาทำร้ายพวกเขา

มันจะเอาชนะเขาและฆ่าเขาเสีย

8 ซากศพของพยานทั้งสองจะถูกทิ้งอยู่กลางถนนแห่งมหานครซึ่งไ
ด้รับสมญานามว่า โสโดมและฮียิปต์

ที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงบนไม้กางเขน 9 ต ล อ ด 3
วันครึ่ง ผู้คนจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกชนชาติ
จะมาจ้องมองซากศพของเขาและไม่ยอมให้ฝังศพนั้น

10 ชาวโลกทั้งหลายจะมองศพของเขาด้วยความยินดี

และจะเฉลิมฉลองให้ของขวัญแก่กัน เพราะผู้เผยพระวจนะทั้ง 2
ได้ทรมาณพวกเขา

11 แต่หลังจาก 3 วันครึ่งแล้ว

พระเจ้าทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปในร่างกายนั้น

เขาจึงลุกขึ้นยืน คนที่พบเห็นก็หวาดกลัวยิ่งนัก

12 แล้วเขาได้ยินพระสุรเสียงอันดังจากสวรรค์ตรัสว่า

“ จงขึ้นมาที่นี่ พยานนั้นก็ขึ้นไปในเมฆสู่สวรรค์

ขณะที่เหล่าศัตรูของเขามองดูอยู่

13 ในชั่วโมงนั้นเองเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรง

และหนึ่งในสิบของเมืองนั้นถล่มลงมี 7,000

คนตายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ ส่วนผู้ที่รอดชีวิตตกใจกลัว

และถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์

14 วิบัติที่สองได้ผ่านพ้นไป วิบัติที่สามจะมาถึงในไม่ช้านี้

แดรคันที่เจ็ด

15 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่าแตร

และมีเสียงอันดังหลายเสียงในสวรรค์กล่าวว่า

“ ราชอาณาจักรแห่งโลกนี้ได้กลับมาเป็นราชอาณาจักรแห่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

กับพระคริสต์ของพระองค์แล้ว
และพระองค์จะทรงครอบครองสืบๆ ไปเป็นนิตย์”

16 แล้วผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่ซึ่งนั่งบนบัลลังก์ของตนต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้าก็หมอบชนหน้าลงนมัสการพระเจ้

17 ทูลว่า

“ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระอง
ค์

และได้ทรงเริ่มครอบครองโลกแล้ว

18 บ ร รดาประชาชาติโกรธกริ้ว

แต่พระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว
ถึงเวลาที่จะทรงพิพากษาคนที่ได้ตายไป

และถึงเวลาที่จะประทอนบำเหน็จแก่เหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รั
บใช้ของพระองค์

และแก่วิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์และบรรดาผู้ยำเกรงพระ
นามของพระองค์

ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย

และถึงเวลาแล้วที่จะทรงทำลายบรรดาผู้ที่ทำลายโลก”

19 แล้วพระวิหารของพระเจ้ในสวรรค์ก็เปิดออก

ภายในพระวิหารมีหีบพันธสัญญาของพระองค์

และเกิดฟ้าแลบแวบวาบ เสียงครืนๆ เสียงฟ้าร้องกึกก้อง
แผ่นดินไหวและพายุลูกเห็บครั้งร้ายแรง

ผู้หญิงและพญานาค

12 มีหมายสำคัญอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์

คือหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ ดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า

และ ๑๒ ดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะ

๒หญิงนั้นตั้งครุฑและร้องด้วยความเจ็บปวด

เพราะจวนจะคลอดแล้ว

๓จากนั้นมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสวรรค์

คือพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่ง มี ๗ หัวและ ๑๐ เขา ทั้ง ๗

หัวสวมมงกุฎ ๔หางของมันตัว

หนึ่งในสามของดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาบนโลก

พญานาคนั้นยืนอยู่หน้าหญิงที่กำลังจะคลอด

เพื่อมันจะได้กินทารกในทันทีที่เกิดมา ๕หญิงนั้นคลอดบุตรชาย

ผู้ซึ่งจะปกครองมวลประชาชาติด้วยคทาเหล็ก

บุตรนั้นถูกฉวยออกมา

และ ๑๓ ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าไปยังพระที่นั่งของพระองค์

๖ส่วนหญิงนั้นหนีไปยังถิ่นทุรกันดารสู่ที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงเตรียม

ไว้ ที่นั่นนางจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลา ๑,๒๖๐ วัน

๗ และเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์

มีคาเอลกับทูตสวรรค์ของท่านสู้รบกับพญานาคและสมุนของมัน

๘ฝ่ายของพญานาคพ่ายแพ้ ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์

๙พญานาคใหญ่ถูกเหวี่ยงลงมา

พญานาคนี้คืองูติกด้าบรรพ์ที่เรียกกันว่า มาร หรือ ซาตาน

ผู้ล่อลวงคนทั้งโลกให้หลงผิด

มันถูกเหวี่ยงลงมาบนโลกพร้อมกับทูตสวรรค์ของมัน

10 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่า

“ บัดนี้ความรอด เดชานุภาพ

และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา

และสิทธิอำนาจแห่งพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้ว
เพราะผู้กล่าวโทษบรรดาพี่น้องของเรา

ซึ่งกล่าวโทษเขาต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งวันทั้ง
คืน

ได้ถูกเหวี่ยงลงไปแล้ว

11 พ ว ก เ ข า ช น ะ พ ญ า ม า ร

โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก

แ ล ะ โ ด ย ค ำ พ ย า น ข อ ง ต น

พวกเขาไม่กลัวตาย

ไม่เสียดายชีวิต

12 เหตุฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์เอ๋ย

จงชื่นชมยินดีเถิด!

แต่วิบัติแก่แผ่นดินและทะเล

เพราะมารได้ลงไปหาเจ้า!

ด้วยความโกรธยิ่งนัก

เนื่องจากรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย”

13 เมื่อพญานาคเห็นว่าตนถูกทิ้งลงบนโลก

ก็ไล่ล่าหญิงซึ่งคลอดบุตรชายนั้น 14 หญิงนั้นได้รับปีกพญาอินทรี

2 ปีก เพื่อจะได้บินไปยังที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้นางในถิ่นทุรกันดาร

ที่นั่นนางจะได้รับการปกป้องเลี้ยงดูให้พ้นจากพญานาคตลอด 1

ว ำ ร ะ 2 ว ำ ร ะ แ ล ะ ค ร ี ง วั ำ ร ะ

15 พญานาคนั้นก็พ่นน้ำออกมามากมายเหมือนแม่น้ำเพื่อช้दनางให้

ลอยไปตามกระแสน้ำ 16 แต่แผ่นดินช่วยนางไว้
มันแยกออกสูบเอาแม่น้ำซึ่งพญานาคพ่นออกจากปากลงไป
17 แล้วพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้น
และไปทำสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือ
คือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยา
นของพระเยซู

13 ส่วนพญานาค¹⁹ยืนอยู่ริมหาด

สัตว์ร้ายจากทะเล

และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมี 7
หัวและ 10 เขา แต่ละเขามีมงกุฏสวมอยู่
และแต่ละหัวมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้า
2 สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นคล้ายเสือดาว แต่มีตีนดั่งตีนหมี
และมีปากเหมือนปากสิงโต
พญานาค ยกบัลลังก์กับอำนาจยิ่งใหญ่ของมันให้แก่สัตว์ร้าย
นั้น 3 หัวหนึ่งของสัตว์ร้ายนั้นดูเหมือนเคยมีแผลฉกรรจ์ปางตาย
แต่หายสนิทแล้ว
ทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ
4 ผู้คนกราบไหว้บูชาพญานาคเพราะมันให้อำนาจแก่สัตว์ร้าย
และกราบไหว้บูชาสัตว์ร้ายด้วย พวกเขาถามกันว่า
“ใครเล่าจะเหมือนสัตว์นี้? ผู้ใดจะสู้รบกับมันได้?”

5

สัตว์ร้ายนั้นได้รับอนุญาตให้กล่าวถ้อยคำยโสโอหังและหมิ่น
ประมาทพระเจ้า มันได้รับอนุญาตให้ใช้อำนาจของมันเป็นเวลา 42
เดือน 6 มันเอ่ยปากลบหลู่พระเจ้า กล่าวร้ายพระนามของพระองค์

¹⁹ 13:1 ต้นฉบับยุคหลังบางสำเนาว่า ส่วนข้าพเจ้า

ตลอดจนที่ประทับและชาวสวรรค์
7มันได้รับอำนาจที่จะสู้รบกับเหล่าวิสุทธิชนและมีชัยชนะ
มันได้รับสิทธิอำนาจเหนือทุกตระกูล ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา
และทุกชนชาติ 8ชาวโลกทั้งมวลจะกราบไหว้สัตว์ร้ายนั้น
คือคนทั้งปวงที่ไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก
กผู้ถูกประหารตั้งแต่แรกทรงสร้าง โลก ²⁰

9 ใครมีหู ก็จงฟังเถิด
10ถ้าผู้ใดถูกกำหนดให้เป็นเชลย
ผู้นั้นก็จะตกเป็นเชลย
ถ้าผู้ใดถูกกำหนด²¹ให้ตายด้วยดาบ
ผู้นั้นก็จะถูกดาบปลิดชีวิต

ในเรื่องนี้วิสุทธิชนต้องมีความทรหดอดทน และความสัตย์ซื่อ

สัตว์ร้ายจากแผ่นดิน

11 แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน มี 2
เขาเหมือนลูกแกะ แต่พูดเหมือนพญานาค
12มันเป็นตัวแทนใช้อำนาจทั้งสิ้นของสัตว์ร้ายตัวแรกนั้น
และทำให้โลกกับชาวโลกกราบไหว้สัตว์ร้ายตัวแรกซึ่งมีรอยแผล
กรรจที่หายสนิทแล้ว 13มันแสดงหมายสำคัญอันอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่
ถึงขนาดให้ไฟตกจากฟ้าสวรรค์ลงมาสู่โลกต่อหน้าต่อตาผู้คน
14เนื่องด้วยหมายสำคัญเหล่านี้ที่มันได้รับอำนาจให้กระทำการแท
นสัตว์ร้ายตัวแรก มันล่อลวงชาวโลก

²⁰ 13:8 หรือ

จดไว้ตั้งแต่ทรงสร้างโลกในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้
ก ป ร ะ ห า ร

²¹ 13:10 บางต้นฉบับว่า ผู้ใดฆ่าเขา

สั่งให้พวกเขาสร้างรูปจำลองขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟัน
ด้วยดาบแต่ยังไม่ตายนั้น

15 มันได้รับอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปจำลองของสัตว์ร้ายตัวแ
รก

เพื่อให้รูปจำลองนั้นพูดได้และทำให้คนทั้งปวงที่ไม่ยอมบวชารูปจำลอง
ถูกฆ่าตาย 16 มันยังบังคับทุกๆ คน ไม่ว่าจะผู้ใหญ่ผู้น้อย

คนรวยคนจน ทาสหรือไท

ให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือหน้าผาก

17 เพื่อมิให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้

เว้นแต่จะมีเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อหรือหมายเลขประจำชื่อของสัตว์
ร้ายนั้น

18 ในเรื่องนี้ต้องใช้ปัญญา ผู้ใดมีความเข้าใจ

ก็จงตรึกตรองเลขหมายของสัตว์ร้ายนั้น

เพราะหมายเลขนั้นแทนชื่อบุคคลหนึ่ง หมายเลขของเขาคือ 666

พระเมษโปดกกับชน 144,000 คน

14 แล้วข้าพเจ้ามองไป

เห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่บนภูเขาศิโยนกับชน 144,000

คนซึ่งมีพระนามของพระองค์และพระบิดาเขียนไว้บนหน้าผาก

2 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดุจเสียงน้ำเชี่ยวกรากและเสี
ยงฟ้าร้องดังกึกก้อง

เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงเพลงที่เหล่านักพิณบรรเลง

3 และเขาทั้งหลายขับร้องเพลงบทใหม่หน้าพระที่นั่งต่อหน้าสิ่งมีชีวิต
และเหล่าผู้อาวุโส ไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้

นอกจากชน 144,000 คนที่ทรงไถ่ไว้จากแผ่นดินโลก

4 คนเหล่านี้ไม่ข้องแวะกับสตรีเพศให้เป็นมลทินเพราะพวกเขารักษ

าตัวให้บริสุทธิ์ พวกเขาตามเสด็จพระเมษโปดกไปทุกแห่ง

พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่ไว้จากมวลมนุษย์
เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและพระเมษโปดก
5 ไม่มีคำมุสาจากปากเขา พวกเขาไม่มีตำหนิต่างพร้อยเลย

ทูตสวรรค์ทั้งสาม

6

แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะขึ้นไปกลางอากาศ และประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่ชาวโลก ทุกประเทศ ทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกเผ่าพันธุ์ 7 ทูตนั้นประกาศเสียงดังว่า “ จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์ ด้วยว่าวาระแห่งการทรงพิพากษามาถึงแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเลและปอน้ำพุทั้งหลาย”

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สองติดตามมา ประกาศว่า “ ล่มแล้ว! บาบิโลนมหานครซึ่งทำให้มวลประชาชาติมัวเมาเหล้าองุ่นแห่งการล่องประเวณีของมัน ได้ล่มสลายแล้ว”

9 ทูตสวรรค์องค์ที่สามติดตามมา ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายกับรูปจำลองของมัน และมีเครื่องหมายของมันที่หน้าผากหรือที่มือ 10 ผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งเทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่ผสมสิ่งอื่นใด เขาจะถูกทรมานด้วยไฟกำมะถันต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ และต่อเบื้องพระพักตร์พระเมษโปดก

11 ครั้นแห่งการทรมานของเขาพลุ่งขึ้นสืบๆ ไปเป็นนิตย์ คนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายกับรูปจำลองของมันและมีเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพัก เลยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน”

12 ในเรื่องนี้วิสุทธิชนผู้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า และยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเยซูต้องมีความทรหดอดทน

13 จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า
“ จงเขียนดังนี้ นับแต่นี้ไป
ค ว า ม สุขมีแก่บรรดาผู้ที่พลีชีพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”
พระวิญญาณตรัสว่า “ ไซ้แล้ว
เขาทั้งหลายจะหยุดพักจากการตรากตรำของตน
เพราะผลงานของเขาจะติดตามเขาไป”

การเก็บเกี่ยวโลก

14 ข้าพเจ้ามองไปเห็นเมฆขาวและผู้หนึ่ง
“ คล้ายบุตรมนุษย์” ²² นั่งอยู่บนเมฆนั้น
สวมมงกุฎทองคำบนเศียรและในหัตถ์มีเคียวคมกริบ
15แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องบอกผู้หนึ่งอยู่บนเม
ฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่า “ ไซ้เคียวของท่านเกี่ยวไปเถิด
เพราะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้ว
ด้วยว่าผลที่จะเก็บเกี่ยวจากโลกก็สุกดีแล้ว”
16ดังนั้นผู้หนึ่งอยู่บนเมฆจึงตวัดเคียวไปเหนือโลก
และโลกก็ถูกเกี่ยวเกี่ยว
17 ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารในสวรรค์
ถือเคียวคมกริบเช่นกัน
18และยังมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งดูแลไฟออกมาจากแท่นบูชา
และร้องเสียงดังบอกทูตผู้ถือเคียวว่า
“ ไซ้เคียวคมกริบของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเถิด
เ พ ร า ะ ลูกองุ่นสุกได้ที่แล้ว”
19ทูตสวรรค์ผู้ถือเคียวจึงตวัดเคียวไปบนโลก
เกี่ยวเกี่ยวผลองุ่นโยนลงในบ่อใหญ่ซึ่งเป็นบ่อองุ่นแห่งพระพิโรธ
ของพระเจ้า 20พวกเขาถูกเหยียบย่ำในบ่อองุ่นนอกเมือง

²² 14:14 ด น ล .7:13

เลือดทะลักท่วมจากบ่อย่ำสูงถึงระดับบังเหียนม้า
ไหลนองไปเป็นระยะทางราว 300 กิโลเมตร²³

ทูตสวรรค์ 7 องค์กับวิบัติทั้งเจ็ด

15 ข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญยิ่งใหญ่อัศจรรย์อีกอย่างในสวรรค์
คือทูตสวรรค์ 7 องค์กับวิบัติทั้งเจ็ด อันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้าย
เพราะพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงที่ภัยพิบัติเหล่านี้
2 ข้าพเจ้าแลเห็นสิ่งหนึ่งคล้ายทะเลแก้วปนไฟ
บรรดาผู้มีชัยชนะเหนือสัตว์ร้ายกับรูปจำลองและหมายเลขประจำชื่อ
ของมันยืนอยู่ข้างๆ ทะเลนั้น
เขาทั้งหลายถือพิณซึ่งพระเจ้าประทาน
3 และขับร้องบทเพลงแห่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า
และบทเพลงแห่งพระเมษโปดกกว่า

“ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พ ร ะ ร า ชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ยิ่งนัก
ข้าแต่องค์ราชันของทุกยุคสมัย

วิถีของพระองค์ล้วนแล้วแต่เที่ยงธรรมและเที่ยงแท้

4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ใครเล่าจะไม่ยำเกรงพระองค์

และไม่เทิดทูนพระนามของพระองค์

เพราะพระองค์แต่ผู้เดียวทรงบริสุทธิ

มวลประชาชาติจะเข้ามา

และน้อมนมัสการต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

เพราะกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้ว”

²³ 14:20 หรือ 1,600 ซทาติออน

5 หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารในสวรรค์เปิดออก
พระวิหารนั้นคือพลับพลาแห่งสักขีพยาน 6 ทุตสวรรค์ 7
องค์ที่ถือภัยพิบัติทั้งเจ็ดออกมาจากพระวิหาร
นุ่งห่มผ้าลินินสะอาดสุกใส คาดแถบทองคำที่อก
7 แล้วหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งสี่หยิบขันทองคำ 7 ใบ
ซึ่งเต็มด้วยพระพิโรธของพระองค์ผู้ทรงดำรงตลอดกาลส่งให้ทุตส
วรรค์ทั้ง 7

8 และแล้วควันจากพระสิริและเดชานุภาพของพระเจ้ก็ปกคลุมไปทั
วพระวิหาร ไม่มีผู้ใดเข้าไปในพระวิหารได้
จนกว่าภัยพิบัติทั้งเจ็ดจากทุตสวรรค์ 7 องค์จะสิ้นสุดลง

ชั้นแห่งพระพิโรธ

16 จากนั้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร
สั่งทุตสวรรค์ทั้งเจ็ดว่า

“ จงไปเทพระพิโรธของพระเจ้ที่อยู่ในชั้นทั้งเจ็ดลงบนโลกเกิด”

2 ทุตสวรรค์องค์แรกออกไปเทชั้นของตนลงบนแผ่นดินโลก
แผลร้ายน่าเกลียดที่สร้างความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นที่ตัวของบรรดาผู้มี
เครื่องหมายของสัตว์ร้ายและกราบไหว้รูปจำลองของมัน

3 ทุตสวรรค์องค์ที่สองเทชั้นของตนลงบนทะเล
ทะเลก็กลายเป็นเลือดดั่งเลือดของคนตาย
สิ่งมีชีวิตในทะเลจึงตายหมด

4

 ทุตสวรรค์องค์ที่สามเทชั้นของตนลงบนแม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้ง
หลาย น้ำก็กลายเป็นเลือด

5 แล้วข้าพเจ้าได้ยินทุตสวรรค์ผู้ดูแลห้วงน้ำกล่าวว่

“ ข้าแต่องค์พระผู้บริสุทธิ์

พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและในปัจจุบัน

พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษอย่างยุติธรรมแล้ว

6 เนื่องจากพวกเขาทำให้เหล่าวิสุทธิชนและผู้เผยพระวจนะของพระ
ะ อ ง ค์ต้องหลังเลือด

สมควรแล้วที่พระองค์ทรงให้พวกเขาตีมเลือด”

7 และข้าพเจ้าได้ยินแทนบุชชาขานรับว่า

“ จริงเช่นนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

การพิพากษาของพระองค์เที่ยงแท้และเที่ยงธรรม”

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทแขนของตนลงบนดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ก็ได้รับอำนาจที่จะแผดแสงเผามนุษย์

9 พวกเขาถูกความร้อนแรงกล้าแผดเผาและพวกเขาแข่งด่าพระนาม
มของพระเจ้าผู้ทรงบงการภัยพิบัติเหล่านี้

แต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจสำนึกผิดและถวายพระเกียรติแด่พระองค์

10

ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทแขนของตนลงบนบัลลังก์ของสัตว์ร้ายนี้

น อาณาจักรของมันก็จมดิ่งสู่ความมืดมิด

ผู้คนขบกรามด้วยความทุกข์ทรมาน

11 และแข่งด่าพระเจ้าแห่งสวรรค์

เพราะความเจ็บปวดรวดร้าวและแผลร้ายของตน

แต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจจากบาปที่ได้ทำไป

12

ทูตสวรรค์องค์ที่หกเทแขนของตนลงบนแม่น้ำใหญ่ชื่อยูเฟรติ

ส น้ำก็เหือดแห้ง

เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับกษัตริย์ทั้งหลายจากตะวันออก

13แล้วข้าพเจ้าเห็นวิญญาณชั่ว²⁴ 3

ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค จากปากของสัตว์ร้าย
และจากปากของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

14พวกมันเป็นวิญญาณของผีมารที่ทำหมายสำคัญอันอัศจรรย์ต่าง
ๆ มันออกไปหาปวงกษัตริย์ทั่วโลก

เพื่อระดมกษัตริย์เหล่านั้นมาทำสงครามในวันยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าท
รงฤทธิ

15 “ ดูเถิด เราจะมาเหมือนดั่งขโมยที่มาโดยไม่มีใครคาดคิด
ความสุขมีแก่ผู้ที่ตื่นอยู่ และแต่งตัวเตรียมพร้อม

เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินเปลือยกายให้อับอายขายหน้า”

16 แล้ววิญญาณชั่วทั้งสามก็ระดมกษัตริย์ทั้งหลายมาชุมนุมกัน
ณ ที่ซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่า อารมาเกตโดน

17 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเทชนของตนลงในอากาศ

และมีพระสุรเสียงดังมาจากพระที่นั่งในพระวิหารว่า

“ สำเร็จแล้ว!” 18จากนั้นเกิดฟ้าแลบแวบวาบ เสียงครืนๆ

เสียงฟ้าร้องกึกก้อง และแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง

นับตั้งแต่มนุษย์อยู่บนโลกมาไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นครั้งนี้

เ ล ย 19มหานครแยกออกเป็น 3 ส่วน เมืองใหญ่ๆ

ของประเทศต่างๆ พังทลายลง

พระเจ้าทรงจดจำความบาปของบาบิโลนมมหานครได้

ทรงให้มันต็มจากถ้วยที่เต็มด้วยเหล้า

องุ่นแห่งพระพิโรธใหญ่หลวงของพระองค์

20เกาะทุกเกาะและภูเขาทุกลูกจม ห า ย ไ ป ห ม ด

21ลูกเห็บหิมะตกจากฟ้าใส่ผู้คน แต่ละก้อนหนักราว 50 กิโลกรัม

และพวกเขาแข่งตำพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติร้ายแรงจากลูกเห็บนี้

²⁴ 16:13 ภาษากรีกว่า โสโครก

ผู้หญิงที่นังอยู่บนสัตว์ร้าย

17

หนึ่งในทูตสวรรค์เจ็ดองค์ซึ่งถือขันทั้งเจ็ดนั้นมาบอกข้าพเจ้า
ว่า “ มาเถิด

จะให้ดูการลงโทษหญิงโสเภณีตัวฉกาจผู้นั่งบนห้วงน้ำมากมาย

2บรรดากษัตริย์ทั่วโลกสว่างประเวณีกับนาง

และชาวโลกทั้งหลายก็มัวเมาไปกับเหล่าองุ่นแห่งการสว่างประเวณี

ของนาง ”

3 แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นได้ให้ข้าพเจ้าเห็นนิมิต

พระวิญญูณทรงนำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร

ที่นั่นข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนังอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้ม

สัตว์นี้มีชื่ออันเป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเต็มไปทั้งตัว มันมี 7

หัวและ 10 เ ข า 4หญิงนั้นนุ่งห่มผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม

ตัวนางแพรวพราวไปด้วยเครื่องทอง เพชรนิลจินดา และไข่มุก

นางถือ ถ้วยทองคำอันเต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน

และของโสโครกแห่งการสว่างประเวณีของนาง

5มีสมณนามเขียนไว้ที่หน้าผากของนางว่า

ความลึกลับ

บาบิโลนมหานคร

มารดาแห่งหญิงโสเภณี

และสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหลายของโลก

6

ข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามายด้วยเลือดของวิสุทธิชนและเลือด

ของผู้ที่เป็นพยานเพื่อพระเยซู

ข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็ประหลาดใจยิ่งนัก
7 แล้วทูตนั้นก็กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ ไฉนท่านจึงประหลาดใจ?
ข้าพเจ้าจะอธิบายความลึกลับของหญิงนั้นกับสัตว์ร้าย 7 หัว 10
เขาที่นางชี้ให้ฟัง 8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้น ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่
แต่บัดนี้ไม่มี
มันจะขึ้นมาจากนรกขุมลึกและไปสู่ความพินาศของมัน
ชาวโลกทั้งหลายซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนับตั้งแต่ทรงสร้
างโลกจะประหลาดใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายนี้
เพราะครั้งหนึ่งมันเคยมีชีวิต อยู่และบัดนี้ไม่มี
แต่มันจะมาในอนาคต
9 “ ในเรื่องนี้ต้องใช้ปัญญาไตรตรอง 7 หัว คือ เนินเขา 7
ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่ 10 ทั้งยังหมายถึงกษัตริย์ 7 องค์ ซึ่ง 5
องค์ล่วงไปแล้ว องค์หนึ่งเป็นอยู่ อีกองค์หนึ่งยังไม่มา
แต่เมื่อมาแล้วจะอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
11 สัตว์ร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ไม่มี
คือกษัตริย์องค์ที่แปด มันร่วมในกลุ่มของกษัตริย์ทั้ง 7 องค์ด้วย
และกำลังจะไปสู่ความพินาศของมัน
12 “ ส่วนเขาทั้งสิบที่เห็นนั้น คือกษัตริย์ 10
องค์ที่ยังไม่ได้ครองราชย์
แต่จะได้รับอำนาจในฐานะกษัตริย์ร่วมกับสัตว์ร้ายนั้นเป็นระยะเวลา
สั้นๆ ²⁵
13 พวกเขาจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบฤทธิ์เดชและอำนาจแก่สัตว์ร
ายนั้น 14 พ ว ก เ ข า จะทำศึกกับพระเมษโปดก
แต่พระเมษโปดกจะทรงพิชิตพวกเขา
เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย

²⁵ 17:12 หรือ 1 ชั่วโมง

เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและสาวกผู้สัตย์ซื่อที่พระองค์ทรงเรียกและทรงเลือกไว้จะอยู่กับพระองค์”

15 แล้วทูตนั้นก็กล่าวกับข้าพเจ้าว่า

“ น้ำมากหลายที่เห็นหญิงโสเภณีนั่นนั่งอยู่ คือเผ่าพันธุ์ หมู่คนชนชาติ และภาษาต่างๆ 16 สัตว์ร้ายและ 10 เขาที่ท่านได้เห็นจะเกลียดชังหญิงโสเภณีนั่น พวกมันจะทำลายและปล่อยให้นางเปลือยเปล่า จะกินเลือดกินเนื้อและเผานางเสียด้วยไฟ

17 เพราะพระเจ้าทรงดลใจพวกเขาให้ทำตามพระดำริของพระองค์ โดยให้พวกเขาเห็นพ้องกันที่จะมอบอำนาจการปกครองของเขາให้แก่สัตว์ร้ายนั้น จนกว่าจะเป็นจริงตามพระวาระของพระเจ้า

18 หญิงที่ท่านได้เห็นนั้น

คือนครใหญ่ซึ่งปกครองบรรดากษัตริย์ของโลก”

บาบิโลนล่ม

18 หลังจากนั้น

ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ทูตนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่ และรัศมีของท่านทำให้โลกสว่างไสว 2 ท่านประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า

“ ล่มแล้ว! บาบิโลนมหานครได้ล่มสลายแล้ว!

นครนี้ได้กลายเป็นเรือรบปีศาจ

และเป็นທີ່สิงสู่ของวิญญาณชั่ว²⁶

เป็นที่สิงสู่ของนกทุกชนิดที่เป็นมลทินและน่าชิงชัง

²⁶ 18:2 ภาษากรีกว่า โสโครก

3 ด้วยว่ามวลประชาชาติได้ตีล้มเหล่าองุ่นแห่งการล่วงประเวณี
ของมัน

ซึ่งทำให้คลุ้มคลั่งไป

บรรดาภคัตริย์ของโลกร่วมประเวณีกับมัน

และพ่อค้าทั้งหลายของโลกร่ำรวยขึ้น

ด้วยความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของมัน”

4 แล้วข้าพเจ้าได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังมาจากสวรรค์ว่า

“ ประชากรของเราเอ๋ย ออกมาจากนครนั้นเถิด

เพื่อเจ้าจะได้ไม่มีส่วนร่วมในบาปผิดของมัน

เพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับมัน

5 เพราะบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นไปถึงสวรรค์แล้ว

พระเจ้าทรงจดจำความผิดอันชั่วร้ายของมันได้

6 จงคืนให้แก่มันเหมือนกับที่มันได้ให้ผู้อื่น

จงคืนสนองมันสองเท่าของสิ่งที่มันได้ทำ

จงผสมเหล่าให้แรงเป็นสองเท่าของถ้วยที่มันให้คนอื่น

7 มันฟุ้งเฟ้อบำรุงบำเรอตัวเองเท่าใด

จงให้ทุกข์โศกความทรมานแก่มันเท่านั้น

มันลำพองใจว่า

‘ ข้านี้บัลลังก์เป็นราชินี ข้าไม่ใช่หญิงม่าย

ข้าจะไม่มีวันทุกข์โศก’

8 ฉะนั้นภายในวันเดียว ภัยพิบัติต่างๆ จะจุใจนครนั้น

คือ ความตาย ความทุกข์โศก และความอดอยาก

ไฟจะเผามันวอดวาย

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษามันนั้นทรงฤทธิ์

9

เมื่อบรรดากษัตริย์ของโลกที่ร่วมประเวณีและร่วมฟุ้งเฟ้อกับ
นครนั้นเห็นควันไฟที่เผามัน
พวกเขาจะร่ำไห้และไว้อาลัยให้นครนั้น
10 เพราะกลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมัน
พวกเขาจึงยืนอยู่ห่างๆ และร้องว่า

“ ‘ วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ महानคร
โอ บาบิโลน นครซึ่งเรื่องอำนาจ!
เพียงชั่วโหมงเดียวความพินาศย่อยยับก็มาถึงเจ้า!’

11 “ พ่อค้าทั้งหลายของโลกจะร่ำไห้ไว้อาลัยนครนั้น
เพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกแล้ว 12 คือ ทองคำ เงิน
เพชรพลอยและไข่มุก ผ้าลินินเนื้อดี ผ้าสีม่วง ผ้าไหม
และผ้าสีแดงเข้ม ไม้หอมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์นานาจากงาช้าง
ไม้ราคาแพง ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก และหินอ่อน 13 สินค้าอื่นๆ คือ
อบเชยและเครื่องเทศ เครื่องหอม มดยอบและกำยาน
เหล้าองุ่นและน้ำมันมะกอก แป้งละเอียดและข้าวสาลี วัวและแกะ
ม้าและรถม้า ร่างกาย และวิญญาณมนุษย์

14 เขาทั้งหลายจะกล่าวว่า ‘ ผลที่เจ้าไฝหาได้พ้นมือเจ้าไปแล้ว
ทรัพย์สมบัติและความหรูหราทั้งปวงของเจ้าได้สูญสิ้นไปแล้ว
มันไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้ว’ 15 บรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการข
ขายสินค้าให้นครนั้นจะยืนอยู่ห่างๆ
เพราะกลัวภัยแห่งความทุกข์ทรมานของมัน
พวกเขาจะร่ำไห้ไว้อาลัย 16 และร้องว่า

“ ‘ วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ महानคร

เจ้าหญิงหม่อมฟ้าลินินเนื้อดี ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม
แพรวพราวด้วยทองคำ เพชรพลอย และไข่มุก!
17 เพียงชั่วโมงเดียวทรัพย์สินมบัติอลังการทั้งหลายก็ได้ถูกทำลายย่อยยับไป!

“ นายเรือทุกคน ผู้โดยสาร
ลูกเรือและคนทั้งปวงที่หาเลี้ยงชีพจากทะเลจะยืนอยู่ห่างๆ
18 เมื่อเห็นควันที่เผาครั้น พวกเขาจะร้องว่า
‘ เคยมีนครไหนบ้างที่เหมือนนครยิ่งใหญ่นี้?’
19 พวกเขาจะโปรยผงคลีใส่ศีรษะของตน
รำไห่คร่ำครวญและร้องว่า

“ ‘ วิบัติ! วิบัติแล้ว โอ มหานคร
ที่นี่ทำให้ทุกคนผู้มีเรือเดินทะเล
ร่ำรวยด้วยความมั่งคั่งของมัน
เพียงชั่วโมงเดียวมัน ก็ถูกทำลายย่อยยับไป!
20 สวรรค์เอ๋ย จงชื่นชมยินดีเนื่องด้วยนครนี้!
เหล่าวิสุทธิชน อัครทูต และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย
จงเปรมปรีดิ์เถิด!

พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษนครนี้ให้ท่านแล้ว’ “

21

จากนั้นทูตสวรรค์ผู้ทรงฤทธิ์องค์หนึ่งยกหินก้อนขนาดเท่าหิน
โนไม้ใหญ่ทุ่มลงในทะเลแล้วกล่าวว่า

“ บาบิโลนมหานครจะถูกทุ่มลง
ด้วยความรุนแรงเช่นนี้แหละ
จะไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลย

22 จะไม่มีใครได้ยินเสียงดนตรี
จากนักพิณและนักดนตรี คนเป่าขลุ่ย
และคนเป่าแตรในนครนี้อีกเลย
จะไม่พบช่างสาขาใดๆ ในนครนี้อีกแล้ว
จะไม่มีเสียงโม่แป้ง
ให้ได้ยินในนครนี้อีกต่อไป

23 จะไม่มีแสงตะเกียง
ในนครนี้อีกแล้ว
จะไม่ได้ยินเสียงของบ่าวสาว
ในนครนี้อีกต่อไป
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อค้าทั้งหลายของเจ้าได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของ
ง โ ล ก
เจ้าได้ใช้มนต์สะกดมวลประชาชาติให้หลงไป

24 ในนครนี้เขาได้พบเลือดของเหล่าผู้เผยพระวจนะและเลือดของวิ
สุทธีชน
และเลือดของคนทั้งปวงที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”

สรรเสริญพระเจ้า!

19

จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องราวกับเสียงผู้คนเป็นอันม
ากในสวรรค์ร้องตะโกนว่า

“ ฮาเลลูยาห์!²⁷

ความรอดมาจากพระเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระสิริ
และเดชานุภาพ

²⁷ 19:1 แปลว่า สรรเสริญพระเจ้า เช่นเดียวกับข้อ 3, 4 และ 6

2 เพราะบรรดาการพิพากษาของพระองค์เที่ยงธรรมและเที่ยงแท้

พระองค์ทรงตัดสินโทษหญิงโสเภณีตัวฉกาจนั้นแล้ว

ผู้ซึ่งทำให้โลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนาง

พระองค์ทรงให้นางชดใช้เลือดแห่งผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว

”

3 และพวกเขาร้องตะโกนอีกครั้งว่า

“ ฮาเลลูยาห์!

ควันไฟจากนครนั้นพุ่งขึ้นสืบๆ ไปเป็นนิตย์”

4

ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่กับสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นหมอบลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่ง และร้องว่า

“ อาเมน ฮาเลลูยาห์!”

5 แล้วมีเสียงหนึ่งดังจากพระที่นั่ง กล่าวว่า

“ ท่านทั้งปวงที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ทั้งผู้ใหญ่และผู้ nhỏ

จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา”

6 จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงคล้ายเสียงผู้คนเป็นอันมาก
เหมือนเสียงน้ำเซียวกรากและเหมือนเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องตะโกน
ว่า

“ ฮาเลลูยาห์!

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราทรงครอบ
ครองอยู่

7 ให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์

และถวายพระสิริแด่พระองค์!

เพราะถึงกำหนดอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกแล้ว

และเจ้าสาวของพระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้ว

8 ทรงให้เจ้าสาวสวมชุด

ผ้าลินินเนื้อดีที่สะอาดสดใสแล้ว

(ผ้าลินินเนื้อดี หมายถึง

การประพฤติอันชอบธรรมของบรรดาวิสุทธิชน)

9 แล้วทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “ จงเขียนดังนี้

‘ ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่ได้รับเชิญมายังงานเลี้ยงฉลองอภิเษกสม

ร ส ข อ ง พ ร ะ เ ม ช โ ป ด ก !’ “ และทูตนั้นเสริมว่า

“ สิ่งเหล่านี้เป็นพระวณะแท้ของพระเจ้า”

10 ถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าหมอบลงแทบเท้าทูตสวรรค์เพื่อนมัสการ

แต่ทูตนั้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ อย่าทำเช่นนั้น!

เราเป็นเพื่อนผู้รับใช้ร่วมกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดมั่นในคำพ

ยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้า!

เพราะคำพยานของพระเยซูนั้นคือหัวใจของการเผยพระวณะ”

ผู้ทรงมาขาว

11 ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดอยู่
และมีม้าขาวตัวหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ผู้ทรงมานั้นคือพระผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้
พระ ะ อ ง ค์ทรงพิพากษาและสู้ศึกด้วยความยุติธรรม

12พระเนตรของพระองค์ดุจไฟโชติช่วง
บนพระเศียรมีมงกุฎหลายอัน ทรงมีพระนามจารึกไว้บนพระกาย
ไม่มีใครได้รู้จักพระนามนั้นเลยนอกจากพระองค์เอง

13ทรงฉลองพระองค์ซึ่งได้จุ่มในเลือด
และพระนามของพระองค์คือ พระวาตะของพระเจ้า

14บ ร ร ด า ก อ ง ทัพแห่งสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าลินินเนื้อดีขาว
สะอาด นั่งบนหลังม้าขาว กำลังตามเสด็จพระองค์ไป

15พระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ทรงใช้พระแสงนี้ฟาดฟันมวลประชาชาติ

“ พระองค์จะทรงปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก” ²⁸
พระองค์ทรงเหยียบย่ำอองุ่นในบ่อย่าแห่งพระพิโรธเกรี้ยวกราดของ
พระเจ้าทรงฤทธิ

16ที่เลื้อยคลุมและต้นขาจารึกพระนามของพระองค์ว่า

กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย

17 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ที่ดวงอาทิตย์
ร้องเสียงดังประกาศแก่คนทั้งมวลซึ่งบินอยู่กลางอากาศว่า

“ จงมาร่วมชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า

18เพื่อเจ้าจะได้กินเนื้อของกษัตริย์ เนื้อของขุนพลและนายทหาร
เนื้อม้า และเนื้อคนขี่ม้า และเนื้อประชาชนทั้งปวง
เนื้อของทาสและไท เนื้อของผู้ใหญ่และผู้ย่อย”

²⁸ 19:15 ส ด ด .2:9

19 แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายนั้นกับบรรดากษัตริย์ของโลก
พร้อมทั้งกองทัพของพวกเขา มาชุมนุมกันเพื่อรบกับพระองค์
ผู้ทรงม้าขาวและกองทัพของพระองค์

20 แต่สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ
ซึ่งได้กระทำความสำคัญอันอัศจรรย์แทนสัตว์ร้ายนั้น
ด้วยหมายสำคัญเหล่านี้เขาได้ล่อลวงบรรดาผู้ที่ได้รับเครื่องหมายข
องสัตว์ร้ายนั้นและได้กราบไหว้รูปจำลองของมัน
ทั้งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จถูกโยนลงในบึงไฟกำมะถั
นลุกโชนทั้งเป็น

21 ส่วนพวกที่เหลือถูกฆ่าด้วยพระแสงดาบซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ผู้ทรงม้าขาว แล้วนกทั้งปวงก็รุมทิ้งกินเนื้อคนเหล่านั้น

ช่วง 1,000 ปี

20 ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์

ถือกุญแจนรกขุมลึก และโซ่เส้นใหญ่ในมือ

ทูตนั้นจับพญานาคคืองูตีกดำบรรพ์

ผู้เป็นมารหรือซาตานล่ามมันไว้ 1,000 ปี

3 ท่านโยนมันลงในนรกขุมลึก ลั่นกุญแจประทับตรา

เพื่อไม่ให้มันออกมาล่อลวงประชาชาติต่างๆ ได้อีก จนกว่าจะครบ

1,000 ปี หลังจากนั้นต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะสั้นๆ

4 ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์ต่างๆ

ซึ่งผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นคือบรรดาผู้ที่ได้รับอำนาจให้พิพากษา

และข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของบรรดาผู้ถูกตัดหัวเนื่องจากเป็นพ
ยานเพื่อพระเยซูและเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า

พวกเขามีได้กราบไหว้สัตว์ร้ายหรือรูปจำลองของมัน

มิได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ

คนเหล่านี้คืนชีวิตเป็นขึ้นมาใหม่ และครอบครองร่วมกับพระคริสต์

1,000 ปี 5(ส่วนผู้ตายอื่นๆ ยังไม่กลับมีชีวิตจนกว่าจะสิ้น 1,000 ปีนั้น) นี่คือการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรก

6ผู้ร่วมในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกนี้ก็เป็สุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านี้ พวกเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลา 1,000 ปี

ซาตานพินาศ

7 ครั้น 1,000 ปีล่วงไปแล้ว

ซาตานจะถูกปล่อยออกจากที่คุมขัง

8มันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั่วสี่มุมโลก

ที่เรียกว่าโกกและมาโกก ระดมพวกเขามาทำศึก

คนพวกนี้มีจำนวนมากมายดั่งเม็ดทรายที่ชายฝั่งทะเล

9พวกเขากรีธาทัพข้ามโลกมาล้อมค่ายแห่งประชากรของพระเจ้า

คือนครซึ่งพระองค์ทรงรักนั้น

แต่ไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญพวกเขาเสียสิ้น

10และพญามารที่ล่อลวงพวกเขาก็ถูกโยนลงในบึงไฟกำมะถันที่ลุก

โชน

ที่ซึ่งสัตว์ร้ายกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จถูกโยนลงไปก่อนแล้ว

พวกมันจะทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันกลางคืนสืบๆ ไปเป็นนิตย์

การพิพากษาคนตาย

11 แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาว

พร้อมทั้งผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ

แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป ไม่มีที่สำหรับทั้ง 2 สิ่งนี้แล้ว

12และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตาย

ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง หนังสือเล่มต่างๆ เปิดออก

หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต

และผู้ที่ยังมีชีวิตก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนดังที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น 13ทะเลคืนคนที่ตายอยู่ในทะเล ความตายและแดนมรณาคือคนที่ตายอยู่ในนั้น และแต่ละคนถูกพิพากษาตามการกระทำของตน 14แล้วความตายและแดนมรณาก็ถูกโยนลงในบึงไฟ บึงไฟนี้แหละคือความตายครั้งที่สอง 15ถ้าผู้ใดมิได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟ

เยรูซาเล็มใหม่

21 และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่

เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว

2ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ

คือเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ถูกเตรียมไว้เหมือนดังเจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามี 3และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า “ บัดนี้ ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว

พระองค์จะทรงสถิตกับพวกเขา

เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์

และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขา

และเป็นพระเจ้าของพวกเขา 4พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ

หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการคร่ำครวญ

หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดร้าวร้าวอีกต่อไป

เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

5 พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นตรัสว่า

“ เรากำลังสร้างสรรพลิ่งขึ้นใหม่!” และตรัสอีกว่า

“ จงเขียนสิ่งนี้ลงไป

เพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้และเชื่อถือได้”

6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ สำเร็จแล้ว

เราคืออัลฟาและโอเมก้า เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย

เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

7 ผู้ที่มีชัยชนะจะได้รับทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์

เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา

8 ส่วนคนชั่วฉลาดตาขาว คนที่ไม่เชื่อ คนชั่วช้า ฆาตกร

คนผิดศีลธรรมทางเพศ คนใช้คาถาอาคม คนกราบไหว้รูปเคารพ

และคนทั้งปวงที่พูดโกหก ที่ของเขาคือบึงไฟกำมะถันลุกโชน

นั่นคือความตายครั้งที่สอง”

9 หนึ่งในทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันแห่งภัยพิบัติ 7

ประการสุดท้ายนั้นมาบอกข้าพเจ้าว่า “ มาเถิด

เราจะให้ท่านดูเจ้าสาวคู่อภิเษกของพระเมษโปดก”

10 โดยพระวิญญูญาณ ทูตนั้นนำข้าพเจ้าไปที่ภูเขาส่งใหญ่

และสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิคือเยรูซาเล็ม

ที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์

11 นครนั้นเปล่งประกายด้วยพระสิริของพระเจ้าส่องแสงเจิดจ้าตั้งแ

สงอัญมณีล้ำค่าเช่น โมราใสกระจ่างตั้งแก้ว

12 นครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มี 12 ประตู แต่ละประตูมีทูตสวรรค์ 1

องค์ประจำอยู่บนประตู แต่ละประตูจารึกชื่อตระกูลหนึ่งในอิสราเอล

12 ตระกูล 13 ด้านตะวันออกมี 3 ประตู ด้านเหนือมี 3 ประตู

ด้านใต้มี 3 ประตู และด้านตะวันตกมี 3 ประตู 14 กำแพงนครนั้นมี

12 ฐานศิลา แต่ละฐานจารึก

ชื่ออัครทูตคนหนึ่งจากอัครทูตทั้งสิบสอง ของพระเมษโปดก

15

ทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้าคือไม่วัดทองคำเพื่อวัดขนาด

ของนครนั้นและประตูกับกำแพง

16นครนั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากัน

ท่านเอาไม้วัดระยะนครนั้นได้ราว 2,200 กิโลเมตร²⁹

ความกว้างความสูงเท่ากับความยาว

17ท่านวัดความหนา³⁰ของกำแพงได้ราว 65

เมตร³¹ตามมาตราวัดของมนุษย์ 18กำแพงก่อด้วยโมรา

ส่วนนครนั้นสร้างจากทองคำบริสุทธิ์สุกใสตั้งแก้ว

19ฐานรากของกำแพงประดับด้วยอัญมณีล้ำค่านานาชนิด

ฐานที่หนึ่งคือโมรา ฐานที่สองคือพลอยสีน้ำเงิน

ฐานที่สามคือพลอยสีเขียว ฐานที่สี่คือมรกต 20ฐานที่ห้าคือโกเมน

ฐานที่หกคือพลอยหลากสี ฐานที่เจ็ดคือพลอยสีเขียวเหลือง

ฐานที่แปดคือพลอยสีน้ำเงินเขียว ฐานที่เก้าคือบุษราคัม

ฐานที่สิบคือหยก ฐานที่สิบเอ็ดคือพลอยสีแดงส้ม

ฐานที่สิบสองคือพลอยสีม่วง³² 21ประตูทั้งสิบสอง

ทำด้วยไข่มุกขนาดใหญ่ประตูละเม็ด

ถนนในเมืองทำด้วยทองคำเนื้อดีสุกปลั่งตั้งแก้วใส

22 ข้าพเจ้าไม่เห็นพระวิหารในนครนี้เลย

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

และพระเมษโปดกคือวิหารแห่งนคร

23 นครนี้ไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์

เพราะพระสิริของพระเจ้าคือแสงสว่าง

และพระเมษโปดกคือดวงประทีปแห่งนครนี้

24 นานาประชาชาติจะดำเนินในแสงสว่างนี้

และเหล่ากษัตริย์ของโลกจะนำความโอ้อ่าอลังการของตนเข้ามาใน

²⁹ 21:16 12,000 ซทาติออน

³⁰ 21:17 หรือ ความสูง

³¹ หรือ 144 คิวบิท

³² 21:20 อัญมณีเหล่านี้ บางอย่างไม่รู้แน่ว่าเป็นอะไร

นครนี้ 25ประตูนครไม่เคยปิดเลยสักวัน เพราะที่นั่นไม่มีกลางคืน
26ประชาชนชาติทั้งหลายจะนำเกียรติและศักดิ์ศรีเข้ามาในนคร
27สิ่งใดๆ ที่มีมลทิน หรือผู้กระทำสิ่งที่น่าละอาย
หรือไปปดมุสาจะไม่มีวันได้เข้าในนครนั้นเลย
เฉพาะผู้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึง
จะเข้าได้

แม่น้ำแห่งชีวิต

22 แล้วทูตนั้นสาแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต
ไหลตั้งแก้ว ไหลจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดก
2 ลงมากลางถนนใหญ่ของนครนั้น
สองฟากแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งให้ผล 12 ชนิด ออกผลทุกๆ
เดือน และใบของต้นไม้ นั้นใช้รักษาบรรดาประชาชนชาติให้หาย
3 ไม่มีการแข่งสาปใดๆ อีกต่อไป
พระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ในนครนั้น
และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์
4 เขาทั้งหลายจะเห็นพระพักตร์พระองค์
และมีพระนามของพระองค์ประทับบนหน้าผากของพวกเขา
5 จะไม่มีกลางคืนอีกแล้ว
เขาทั้งหลายไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงแดด
เพราะพระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความสว่างให้แก่
พวกเขา และพวกเขาจะครอบครองสืบๆ ไปเป็นนิตย์
6 ทูตนั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่า
“ ข้อความเหล่านี้จริงแท้และเชื่อถือได้ องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าแห่งดวงวิญญาณของเหล่าผู้เผยพระวจนะ
ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสาแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ใ
ให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

พระเยซูกำลังจะเสด็จมา

7 “ ดูเถิด เราจะมาในไม่ช้า!

ความสุขมีแก่ผู้ที่ยึดถือคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้”

8 ข้าพเจ้ายอห์น คือผู้ได้ยินได้เห็นสิ่งเหล่านี้

และเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้ว

ข้าพเจ้าก็หมอบลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ผู้สำแดงแก่ข้าพเจ้า

9 แต่ทูตนั้นบอกข้าพเจ้าว่า “ อย่าทำเช่นนี้!

เราเป็นเพื่อนผู้รับใช้ร่วมกับท่านและพี่น้องของท่าน

คือเหล่าผู้เผยพระวจนะและคนทั้งปวงที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือ
นี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด!”

10 แล้วทูตนั้นบอกข้าพเจ้าว่า

“ อย่าปิดผนึกคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้

เพราะใกล้จะถึงเวลาแล้ว 11 ผู้ที่ทำผิดก็ให้ทำผิดต่อไป

ผู้ที่ชั่วช้าก็ให้ชั่วช้าต่อไป

ผู้ทำสิ่งที่ถูกต้องก็ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

และผู้ที่ยึดถือก็ให้รักษาตัวให้บริสุทธิ์ต่อไป”

12 “ ดูเถิด เราจะมาในไม่ช้านี้! บ้าเหน็จอยู่ที่เรา

และเราจะให้แก่ทุกคนตามการกระทำของเขา

13 เราคืออัลฟาและโอเมก้า เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย

เป็นปฐมและอวสาน

14 “ ความสุขมีแก่บรรดาผู้ชำระเสื้อผ้าของตน

เพื่อเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต

และผ่านประตูเข้าสู่นครนั้นได้ 15 พวกที่อยู่ภายนอกคือสุนัข

คนที่ใช้คาถาอาคม คนที่ผิด ศีลธรรมทางเพศ ฆาตกร

ผู้กราบไหว้รูปเคารพ และทุกคนที่รักการมูสาและประพฤติตามนั้น

16 เรา เยชู

ส่งทูตสวรรค์ของเรามาเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้แก่คริสตจักรต่างๆ

เราเป็นทายาท³³และเป็นเชื้อสายของดาวิด

และเราเป็นดาวแห่งรุ่งอรุณอันสุกใส”

17 พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า “ มาเถิด!”

และผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า “ มาเถิด!” ผู้ใดกระหายให้ผู้้นั้นเข้ามา

และผู้ใดปรารถนาให้ผู้้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไร

เลย

18 ข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนที่ได้ยินคำเผยพระวจนะในหนังสือนี้

ผู้ใดเพิ่มเติมสิ่งใดลงไป

พระเจ้าจะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่บรรยายไว้ในหนังสือนี้แก่เขา

19 และถ้าผู้ใดตัดทอนข้อความจากคำเผยพระวจนะนี้

พระเจ้าจะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครนั้น

ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือนี้

20 พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ตรัสว่า

“ เราจะมาในไม่ช้า”

อาเมน องค์พระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมาเถิด

21

ขอให้พระคุณแห่งองค์พระเยซูเจ้าดำรงอยู่กับเหล่าประชา

กรของพระเจ้าเถิด อาเมน

³³ 22:16 ภาษากรีกว่า ราก